



ที่ ศธ ๐๔๑๐๙/ว ๒๙๗๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  
ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอเมืองแพร่ พร ๕๔๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-office ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (รวมโรงเรียนเอกชน)

ตามที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ได้ปฏิบัติงาน  
เกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-office ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ซึ่งใช้รับ-ส่งหนังสือราชการ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  
กับทุกโรงเรียนในสังกัด/เครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่าย ตลอดจนโรงเรียนในการกำกับดูแล และช่วงระหว่างวันที่  
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-office  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลของเครื่องเซิร์ฟเวอร์กลาง  
ล้มเหลว ทำให้ไม่สามารถทำการรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-office ของสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ได้ และผู้ดูแลระบบฯ กำลังดำเนินการแก้ไข ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ  
แก้ไขฐานข้อมูล เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์กลางที่ฐานข้อมูลล้มเหลว และมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
จำนวนหลายเขตพื้นที่การศึกษา ที่ใช้ระบบเดียวกัน

เพื่อให้การติดต่อสื่อสารในการรับ - ส่งหนังสือราชการระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ กับทุกโรงเรียนในสังกัด/เครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่าย ตลอดจนโรงเรียนในการกำกับ  
ดูแล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่  
ธุรการโรงเรียน ไปรับหนังสือในตู้รับหนังสือของทุกโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  
ไปก่อนจนกว่าระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ E-office ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  
จะใช้งานได้ตามปกติ ส่วนการส่งหนังสือราชการจากโรงเรียน ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  
เขต ๑ ให้จัดส่งเองที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ หรือส่งผ่านโทรสาร(แฟกซ์) ที่หมายเลข  
๐๕๔-๕๑๑๕๘๙ หรือ ๐๕๔-๖๒๒๒๒๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภมาส สินสม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐-๕๔๕๑-๑๖๐๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๕๔๕๑-๑๕๘๙,๖๒๒๒๒๓